
 

30 ára afmælisfundur Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum,  

11. okt. 2008 

Fyrirspurnir í kjölfar kynningar Svanfríðar I. Jónasadóttur. Á rammaáætlun. 

Fyrirspyrjandi (Inga) lýsi ánægju sinni með  aðferðafræði rammaáætlunar. Saknaði þó umræðu um 

landsskipulag og spurði hvort rammaáætlun hefði verið hugsuð í tengslum við slíkt skipulag. 

Svanfríður svaraði því til að Í greinargerð með þingfrumvarpi um landsskpulag sé þess getið að  

rammaáætlun muni falla að lanmdsskipulagi. Hins vegar hafi ekki enn verið ákveðið hver formleg 

staða rammaáætunar verði.  Sín skoðun væri sú að verið gæti að niðurstaðan verði í ætt við þ.á sem 

varð ofan í Noregi; að virkjunarkostum verði raðað í 3 hópa þar sem í einum hópi væru virkjunarkostir 

sem nytu óskoraðar verndar,  í öðrum flokki væri kostir sem nytu verndar en gætu á einhverjum 

tímapunkti færst upp í þriðja flokkinn þar sem væru kostir sem vert væri að rannsaka og meta með 

nýtingu ío huga. Norðmenn hefðu endurskoða flokkunina á nokkurra ára fresti.  

Annar fyrirspyrjandi (Júlíus) spurði  hvernig verkefastjórn rammaáætlunar myndi bregðast við þegar 

og ef í ljós kæmi að rannsóknirog/eða þekkingu skorti ttil að meta  einstök háhitasvæði 

Svanfríður svaraði að verkefnastjórn myndi styðjast við allar tiltækar rannsóknir og þekkingu sem 

væri til staðar þegar kæmi að matsferlinu. Fyrirséð væri að skortur yrði á þekkingu á sumum kostum. 

Endurtók að  mögulega yrði litið til þeirrar leiðar sem Norðmenn kusu og flokkunin yrði endurskoðuð 

eftir því sem rannsóknum og þekkingu fleytti fram.  
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Tu Landnets: Afhverju er landverð ekki tekið inn í kostnað við raflínur? 

 Lndsnet hefur unnið landnot með sérst. Smaningum og ekki frirhugað að breyta þvi. 

 

Farsteignagjöld ef þau verða tekin upp, fara þau inní verðpskrár?? 

 Flutingslínur greiði fasteigaskatta. Nú er þa´ð udanþegið. Ef breyting verður mun skatturinn 

vera tekinn með inn í veðmyndu og velt inn í verðið. 

 



 


